

## โครงการสนับสนุนการรับประทานยาภายใน 2 ปี

### สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันที่ยังติดเชื้อไวรัสเอชไอวี – Q&A (ฉบับเผยแพร่)

#### I. “โครงการสนับสนุนการรับประทานยาภายใน 2 ปีสำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันที่ยังติดเชื้อไวรัสเอชไอวี”

(ต่อไปนี้จะเรียกว่าโครงการสนับสนุน) คืออะไร เป็นโครงการระยะยาวถาวรหรือไม่

เพื่อลดอุปสรรคในการเข้ารับการรักษาสำหรับชาวต่างชาติที่ยังติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี กรมควบคุมโรคและบริษัท Gilead ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้การสนับสนุนแก่ชาวต่างชาติในไต้หวันที่ยังติดเชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลของไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในไต้หวันได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 จนกว่าผู้ที่ได้รับบริจาคจะหมดลง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของอาการร้ายแรงและการแพร่กระจายของไวรัส เนื่องจากขาดการรักษาหรือยุติการรักษา

#### II. การสมัครเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้อกำหนดใดบ้าง

(I) ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดทั้ง 3 ประการต่อไปนี้

1. ใ้รายงานยืนยันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ในไต้หวัน และมีเอกสารรับรอง เช่น ใบอนุญาตพำนักในไต้หวันหรือบัตรประกันสุขภาพของไต้หวัน เป็นต้น
2. หลังจากรายงานยืนยันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในไต้หวันแล้ว เริ่มรับประทานยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีน้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของ “มาตรการเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์” ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในไต้หวันด้วยตนเอง
3. ไม่มีรายได้หรือเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในไต้หวันหรือมีเงินเดือนต่ำกว่า 48,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

(II) สำหรับบุคคลที่ไม่มีประกันสุขภาพ แต่มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดข้างต้น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้

### III. ฉันสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

- (I) คุณสามารถสอบถามได้จากสถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคุณว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดในเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ โดยสถาบันการแพทย์ดังกล่าวจะส่งใบสมัครของคุณไปยังศูนย์ควบคุมโรคประจำเขตต่าง ๆ คุณจะสามารเข้าร่วมโครงการนี้ได้ภายหลังจากผ่านการตรวจสอบของกรมควบคุมโรคแล้ว
- (II) หากต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้:
1. หากเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน: โปรดเตรียมใบอนุญาตพำนักหรือบัตรประกันสุขภาพที่ขึ้นราคาสุด และแสดงหลักฐานการมีรายได้ (สามารถใช้สลิปเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร บันทึกการโอนเงิน หลักฐานแสดงประวัติการเข้าร่วมประกันแรงงานหรือประกันสุขภาพ เป็นต้น)
  2. หากเป็นนักเรียน/นักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาในไต้หวัน: โปรดเตรียมใบอนุญาตพำนักหรือสำเนาบัตรประกันสุขภาพและบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

### IV. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลของสถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดทั่วประเทศได้อย่างไร

ข้อมูลของสถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดทั่วประเทศสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์:

<https://reurl.cc/EjdxR>

### V. เหตุใดจึงต้องรายงานการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในไต้หวันก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีถือเป็นโรคติดต่อตามที่กฎหมายของไต้หวัน ได้กำหนดไว้ หลังจากได้รับแจ้งการติดเชื้อแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดูแลและให้คำปรึกษาแก่คุณ รวมถึงภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวี สถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดจะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสอบปริมาณไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 เป็นประจำ ดังนั้นจึงต้องรายงานการติดเชื้อในไต้หวันให้เสร็จสิ้นก่อน เพื่อวางแผนการรักษาและการติดตามภายหลัง โดยมีการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณระหว่างขั้นตอนการรายงานการติดเชื้อและการขอรับคำปรึกษา เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวล

**VI. หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการจะสนับสนุนการรักษาพยาบาลในรายการใดบ้าง และฉันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดบ้าง**

หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว คุณจะได้รับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ได้รับบริจาคมา (Biktarvy®) นอกจากนี้ คุณจะได้เข้ารับการตรวจปริมาณไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับค่าลงทะเบียน ค่าตรวจวินิจฉัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรักษาพยาบาล เช่น รายการตรวจอื่น ๆ ค่าบริการเภสัชกรรม โดยอาจชำระตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกวัน

**VII. สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการสนับสนุน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับยารักษา**

หลังจากสถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดได้ยื่นใบสมัครและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โครงการจะดำเนินการจัดส่งยาโดยเร็วที่สุด และจะได้รับยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีภายใน 2 สัปดาห์อย่างช้าที่สุด

**VIII. หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ฉันจะได้รับยาเป็นจำนวนเท่าใดจากการนัดหมายตรวจในแต่ละครั้ง**

เมื่อรับยาครั้งแรก คุณจะได้รับยาสำหรับการรับประทาน 1 เดือน (1 ขวด ขวดละ 30 เม็ด) หลังจากรักษาและการประเมินโดยแพทย์ และมีอาการคงที่ คุณจะได้รับยาสำหรับการรับประทาน 3 เดือน (3 ขวด ขวดละ 30 เม็ด)

**IX. หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง**

หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว โปรดรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์และตรวจซ้ำเป็นประจำ และให้ความร่วมมือในการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจปริมาณไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 เพื่อให้ทราบถึงสถานะในการรักษาของคุณ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และไม่กลับมาตรวจซ้ำ สถานะการเข้าร่วมโครงการของคุณจะสิ้นสุดลง ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการรับประทานยาและการตรวจโรคซ้ำ รวมถึงเข้ารับการตรวจปริมาณไวรัสและเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการรักษา

**X. หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว การเข้าร่วมโครงการจะสิ้นสุดลงได้จากกรณีใดบ้าง**

- (I) หากคุณรายงานการติดเชื้อและรับประทานยารักษาในได้วันครบระยะเวลา 2 ปี และมีประกันสุขภาพ คุณสามารถใช้ประกันสุขภาพในการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ ดังนั้นเราจะยุติสถานะการเข้าร่วมโครงการของคุณ
- (II) หากคุณแต่งงานกับประชากรของไต้หวัน และได้รับสถานะคู่สมรสตามกฎหมายตามเงื่อนไขของ “มาตรการเงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์” กรมควบคุมโรคจะสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มรับประทานยา ดังนั้นสถานะการเข้าร่วมโครงการของคุณจะสิ้นสุดลง
- (III) หากคุณเดินทางออกจากไต้หวันนานเกินกว่า 3 เดือน สถานะการเข้าร่วมโครงการของคุณจะสิ้นสุดลงเช่นกัน

**XI. หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุน แต่ต้องการเข้ารับการรักษาในไต้หวัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้บ้าง**

- (I) สามารถติดต่อสอบถามที่สถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดหรือกรม (สถาบัน) อนามัยประจำเทศมณฑลหรือนคร เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาในไต้หวัน
  - (II) นอกเหนือจากการขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กำหนดหรือกรม (สถาบัน) อนามัยประจำเทศมณฑลหรือนครแล้ว ยังสามารถติดต่อองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ เช่น สมาคมลูร์ด หรือสมาคมส่งเสริมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อปรึกษาข้อมูลของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีด้วยวิธีอื่น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
1. สมาคมลูร์ด: (02)-2371-1406
  2. สมาคมส่งเสริมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี: (02)2556-1383